



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ ต่อ๑๕ มูลค่าข่าว ๓๘๑,๘๕๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เดินหน้ายูเน็ต สมศ.นำร่องต.ค.

'จาตุรนต์' เชื้อออกข้อสอบไม่ทัน

สมศ.ยันเดินหน้า "ยูเน็ต" ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก นำร่อง ต.ค.นี้ ถ้าไม่เวิร์กค่อยเปลี่ยน "จาตุรนต์" เชื้อพัฒนาข้อสอบไม่ทัน **แนะ สกสว.เจรจา สมศ.ถอดแผนออก**

อ่านต่อหน้า 15

ยูเน็ต

กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผลักดันเรื่องการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดระดับอุดมศึกษา หรือ ยูเน็ต แต่งตั้งกรณีศึกษา นักศึกษา 27 สถาบัน ออกมาคัดค้าน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่แสดงความกังวลถึงการสอบยูเน็ตด้วยเช่นกัน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศ.ดร.ชาอุณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยืนยันว่า สมศ. จะเดินหน้าใช้ผลสอบยูเน็ต เป็นตัวประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ 4 และจะเริ่มทดลองนำร่องการประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ศ.ดร.ชาอุณรงค์ กล่าวว่า สมศ.เป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดสอบ เพียงแต่จะหยิบผลคะแนนการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้วมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมีการนำคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (ทศว.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ ดังนั้น การจะนำยูเน็ต มาใช้เป็นตัวบ่งชี้หรือไม่นั้น หากมีความสอดคล้องกับกรอบทศว. สมศ.ก็จะใช้ ยูเน็ต เพราะไม่ว่าจะเรียกอะไรถ้าสามารถวัด คุณลักษณะและความพอใจของผู้รับบัณฑิตได้ สมศ.ก็จะนำมาใช้ โดยจะต้องได้ข้อสรุปภายใน

เดือนมิถุนายนนี้

ศ.ดร.ชาอุณรงค์ กล่าวว่า สมศ.จะนำร่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 เพื่อปรับปรุงและจะประกาศเกณฑ์การประเมินรอบสี่ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะ เป็นการประกาศล่วงหน้า 1 ปีก่อนการเข้าสู่อ การประเมินรอบ 4 แต่หากยูเน็ตยังไม่ชัดเจน สมศ.ก็จะใช้ทศว.มาเป็นตัวประเมินเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้อยูเน็ตใช้วิธีการจัดสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก แต่อยากให้เป็น การวัดคุณลักษณะของเด็กมากกว่า

"สมศ.ยังไม่เห็นข้อสอบยูเน็ตว่ามีหน้าตาอย่างไร และสามารถวัดคุณลักษณะเช่นเดียวกับกรอบทศว.ได้หรือไม่ อีกทั้งที่ผ่าน มาสมศ.ไม่ได้มีนโยบายให้จัดสอบยูเน็ต เพื่อ นำผลมาใช้ประเมินรอบสี่ แต่ถ้าภารกิจของ สทศ.ต้องจัดสอบ ก็จะมีมาก่อนว่าเป็นการ วัดผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นเพียงผ่านปากกา และกระดาษหรือไม่ ถ้าใช่เพียงการวัดผ่าน กระดาษ สมศ.ก็คงจะไม่ใช้ ผมอยากเสนอ ให้ 4 หน่วยงาน ทั้งศึกษาธิการ สกอ. สมศ. และสทศ. มาหารือร่วมกันเพื่อหาความชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ข้อสอบยูเน็ต ส่วนกรณี สกอ. ออกมาระบุว่า ทศว.ควรใช้เพื่อการประเมิน ภายนอกของสถาบันการศึกษาเท่านั้น ทางสมศ. ก็จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณาว่าจะ ใช้หรือตัดทศว.ออกจากตัวบ่งชี้ และจากที่ สกอ.ระบุว่าได้ทำหนังสือขอให้ สมศ.ทบทวน ตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบ 4 ขณะนี้ผมยังไม่เห็นการประเมินรอบ 4 ดังกล่าว" ศ.ดร. ชาอุณรงค์กล่าว

ศ.ดร.มงคล สงวนเสริมศรี ประธาน บอร์ด สมศ.กล่าวในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยาว่า ไม่เห็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะ ต้องสอบยูเน็ต และคิดว่าจะไม่ร่วมสอบ เพราะ นิสิตนักศึกษาต้องสอบมากอยู่แล้ว ภาพรวมการ ศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในส่วนของมหาวิทยาลัยมี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ของตนเองที่จะควบคุมการ เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต โดยผ่านสภา มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแล คุณภาพหลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอน ตั้งแต่รับเด็กเข้ามาเรียนจนจบปริญญาตรีอยู่ แล้ว

ด้าน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ นาย ก้าวร ติตยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. เพื่อให้แนวทางแก้ปัญหากรณีเรียน นักศึกษา ออกมาคัดค้านยูเน็ตว่า สมศ.ไม่ได้มีอำนาจได้ การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่สามารถ สั่งการได้โดยตรง แต่ได้มอบหมายให้ สกอ. ไปหารือกับ สมศ.เพื่อหาทางผ่อนคลายการใช้ ยูเน็ต เพื่อจะได้ลดปัญหาต่างๆ และเชื่อว่า สมศ. จะต้องเห็นด้วย

"เท่าที่หารือกับ สทศ. มีข้อเสนอชี้ชัดว่า ไม่ สามารถพัฒนาข้อสอบยูเน็ตได้ทันในการประเมิน รอบ 4 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2558 แม้ก่อน แม้แต่วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบที่พัฒนา ง่ายที่สุดก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะทำไม่ทัน เพราะชั้น ตอนการทำข้อสอบยูเน็ตนั้น เมื่อพัฒนาข้อสอบ เสร็จแล้ว จะต้องนำไปปรับฟังความคิดเห็นจาก ฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาอย่างมาก ไม่สามารถ ทำได้เสร็จภายใน 1-2 ปี" นายจาตุรนต์กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 สทศ. จะเริ่มนำร่องจัดสอบยูเน็ต ใน วิชาภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบจะดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการบังคับ และจะไม่มีการสร้างสภาพบังคับหรือกึ่งบังคับใดๆ เช่น ถ้าไม่สอบจะไม่จบการศึกษา หรือหากไม่สอบจะไม่สามารถไปสมัครงานได้ ขณะเดียวกันจะมีผู้สอบเท่านั้นที่จะรู้ผล สอบของตนเอง แต่สถาบันที่ประเมินผลทั้ง ภายนอก และภายในจะรู้ผลโดยรวม เพื่อ

ในเชิงคุณภาพ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ปกติมหาวิทยาลัยมีการประเมินทั้งภายนอก ภายใน จาก สกอ.และ สมศ.อยู่แล้ว เป็นการวัดเรื่องของการเรียนการสอนและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และแต่ละมหาวิทยาลัยมีการสอบรายวิชา รายเทอม รายปีอยู่แล้ว

“หากจำเป็นต้องทำเพราะมีการอ้างถึงกฎหมาย ก็ควรจะใช้วิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้ประเมินและทำอยู่แล้ว นำไปใช้ในการประเมินในส่วนของยูเน็ตด้วย แต่ในความเป็นไปได้ที่ สทศ.นำเสนอ นั้นคิดว่าเป็นเรื่องยาก ที่สำคัญผมอยากจะให้ช่วยวัดเครื่องมือที่จะนำมาวัดทดสอบหรือวัดเด็กก่อนดีไหม แล้วถึงจะนำมาวัดเด็กหรือทดสอบเด็กจริงๆ ทุกวันนี้เครื่องมือที่ใช้วัดเด็กยังวัดได้ไม่ถูกเลย และยิ่งวัดก็จะยิ่งผิดกันไปใหญ่ อย่างนี้ควรให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เขาดูแล อย่างเช่นผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สถานประกอบการ ช่วยกันวัด หรือประเมินไม่ดีกว่าหรือ” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว